

Số: 951/SNNPTNT-VP
V/v phản hồi tình hình tư tưởng,
nguyện vọng nhân dân tháng 3 năm
2023

An Giang, ngày 08 tháng 5 năm 2023

Kính gửi: Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam

Căn cứ Báo cáo số 720/BC-MTTQ-BTT ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang về tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân trong tỉnh tháng 3 năm 2023;

Thực hiện công văn số 2204/VPUBND-TH ngày 27/4/2023 của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang về việc trả lời phản ánh của Nhân dân theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang.

Sở Nông nghiệp và PTNT phản hồi nội dung: *“Nông dân rất phấn khởi vì thu hoạch lúa vụ Đông Xuân năm 2023 được mùa, giá tương đối cao; tuy nhiên, giá vật tư nông nghiệp vẫn còn ở mức cao. Qua đó nông dân mong muốn các ngành chức năng có giải pháp bình ổn lâu dài giá lúa, nông sản, vật tư nông nghiệp để người nông dân an tâm sản xuất, thu nhập ổn định”*, như sau:

Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp và PTNT đã đề ra giải pháp bình ổn lâu dài giá lúa, nông sản, vật tư nông nghiệp để người nông dân an tâm sản xuất, thu nhập ổn định đến cuối năm 2023, như sau:

1. Tăng cường công tác quản lý chuyên ngành, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc sản xuất, buôn bán các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), chú trọng kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm; phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo 389 tỉnh (về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả), cơ quan công an, quản lý thị trường trong kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất, buôn bán phân bón trên địa bàn.

2. Tuyên truyền, phổ biến để giúp người dân tiếp cận, nâng cao nhận thức hiểu biết về quy định pháp luật trong lĩnh vực phân bón, thuốc BVTV; cảnh báo, nhận diện các phương thức, thủ đoạn sản xuất, buôn bán phân bón, thuốc BVTV trái phép, không đảm bảo chất lượng; chỉ ra các dấu hiệu nhận biết phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả để người dân phòng tránh, đồng thời khuyến khích người dân báo tin đến cơ quan chức năng khi phát hiện các cơ sở sản xuất, buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

3. Tăng cường công tác tiếp nhận và xử lý thông tin theo quy chế phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và PTNT và Công an tỉnh để xử lý kịp thời, hiệu quả các

trường hợp vi phạm; tiếp tục tuyên truyền số điện thoại đường dây nóng được niêm yết tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp (VTNN), đề nghị người dân tham gia kiến nghị, phản ánh đến ngành chức năng khi nghi vấn sản phẩm VTNN không đạt chất lượng để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

4. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh An Giang; phối hợp với các Sở, ban ngành và địa phương thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá cả các hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý; kiểm tra việc đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá theo quy định, kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về giá theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

5. Tổ chức tập huấn nông dân, thúc đẩy sản xuất an toàn, bền vững theo tiêu chuẩn được chứng nhận, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Áp dụng quy trình sản xuất: 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, quy trình kỹ thuật canh tác lúa giảm chi phí, nâng cao hiệu quả tại vùng ĐBSCL do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành cho người nông dân trên địa bàn tỉnh nhằm giúp bà con nông dân giảm chi phí sản xuất

6. Phối hợp với sở Công thương, Sở Thông tin truyền thông đẩy mạnh đưa lên sàn thương mại điện tử, đồng thời mời gọi doanh nghiệp đến ký hợp đồng thu mua cho nông dân. Đồng thời chỉ đạo đơn vị trực thuộc Sở phối hợp với các địa phương tăng cường công tác tập huấn cấp mã số vùng trên lúa, rau màu và cây ăn trái để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Trên đây là nội dung phản hồi của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, báo cáo đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VP. ĐTML.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trương Kiến Thọ